
Borgarstjórn Reykjavíkur 
15. febrúar 2022 
 
 
 
 
Greinargerð borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með umræðu húsnæðismál í Reykjavík 
 
Skortur er á íbúðarhúsnæði í Reykjavík og hefur framboð á húsnæði til sölu fallið um 70% á 
stuttum tíma. Húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega og ljóst að núverandi staða og stefna 
hafa ekki dugað til að koma til móts við eftirspurn eftir húsnæði. 


